
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ 

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสายลม ๑๑๒๑ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
___________________________ 

 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
๑. ศาสตราจารย์คลินิกสรณ  บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการ  ประธานการประชุม 
๒. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์  หร่ายเจริญ กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง  รามสูต กรรมการ   (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๔. นายต่อพงศ์  เสลานนท์   กรรมการ   (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัช  ศุภชลาศัย กรรมการ 
๖.  พลต ารวจเอก ดร. ณัฐธร  เพราะสุนทร กรรมการ   (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ  ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการ   (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๘.   นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.  
  ท าหน้าที่เลขานุการ 
๙. นายสมบัติ ลีลาพตะ นิติกรเชี่ยวชาญพิเศษ ท าหน้าที่เลขานุการ (ระเบียบวาระที่ ๑ 
  ถึงระเบียบวาระที่ ๔.๒)  
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารองค์กร 
๒. นางสาวอรดา  เทพยายน ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นายภูมิภัส  พลการ ผู้อ านวยการส่วน รักษาการผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๔. นางสุชนัน  โชคสิทธิกร ผู้อ านวยการส่วน ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายณพ  อังคะสุวพลา     ผู้อ านวยการส่วน ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุม กสทช. ประจ าเลขาธิการ กสทช.  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
 
 



๒ 
 
๙. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑.  นายชาญวุฒิ อ านวยสิน ผู้อ านวยการส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
๒.  นางสาวพรพักตร์ สถิตเวโรจน์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม  
๓.  นายสุปรีย์  เทียนท านูล  ผู้อ านวยการส่วน ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและ 
   เพ่ือสังคม 
๔.  นางสาวรุจิรัตน์ โกยกุล ผู้อ านวยการส่วน ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและ 
   เพ่ือสังคม 
๕.  นายสรวิชช์  ขมะสุนทร ผู้อ านวยการส่วน ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและ 
   เพ่ือสังคม 
๖.  นางสาววิไล เถื่อนทองแถว ผู้อ านวยการส่วน ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๗.  นายวิชชุ  อมรนพวงศ์ นักนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
   ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
๘.  นายอิศรา ชวะพันธุ์ นักนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
   ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
๙.  นายปริญญา เทศบรรทัด นักนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
   ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
๑๐. นายรณกร  รัตนประทีป วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
๑๑. นางสาวญาณณิศาณ์  จิตรสังวร นักนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น  
   ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  :    เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 

-ไม่มี- 
 
 



๓ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  :    รับรองรายงานการประชุม  

   -ไม่มี-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  :    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   :    เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : ร่างแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ

สังคม ประจ าปี ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕) : ถท. 

  
 ส านักงาน กสทช. เสนอเรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจ าปี ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 
๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ มีข้อสังเกต/ข้อสั่งการให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ที่เหลือจ านวน ๑๓ โครงการ ตามกรอบหลักการ และน าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา 
ดังนี้ ๑) พิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ควรมีสัดส่วนงบประมาณท่ีเน้นบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
เป็นหลัก และการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเป็นส่วนเสริม ๒) ให้จัดท าข้อมูลที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการด าเนิน
โครงการ (Feasibility Study) แต่ละโครงการให้ครบถ้วนทุกประเด็น ได้แก่ ๑. Technical aspect ความเป็นไปได้
ทางเทคนิคว่าเป็นไปได้หรือไม่ ๒. Institutional organizational management aspect การบริหารจัดการมีความ
พร้อมหรือไม่ ๓. Social aspect ผลกระทบทางสังคม ๔. Financial aspect การเงิน ๕. Economic aspect บาง
โครงการมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน และ ๓) เรื่องความยั่งยืนของโครงการภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาโครงการแต่ละ
โครงการ โดยส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อสั่งการของที่ประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และมี
โครงการตามร่างแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจ าปี 
๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๕) ที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพ่ือสังคม จ านวน ๔ โครงการ กรอบวงเงิน ๒๗๐ ล้านบาท จึงขอเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพ่ือสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติให้น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณา ดังนี้  
๑) เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ เพ่ือสังคม ประจ าปี 
๒๕๖๕ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
จ านวน ๑๙ โครงการ กรอบวงเงิน ๗,๘๗๓ ล้านบาท และ ๒) เห็นชอบโครงการจ านวน ๔ โครงการ ดังนี้  



๔ 
 
๑) โครงการจัดให้มีบริการระบบส่งสัญญาณเสียงและภาพผ่านโครงข่ายเพ่ือประโยชน์ทางสังคม (Network 
Audio) ๒) โครงการระบบตรวจสอบข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขหมายประจ าที่เพ่ือความปลอดภัย 
(IDPN) ๓) โครงการระบบติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ๔) โครงการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนเรื่องในระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการ

โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจ าปี ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ ภายใต้
แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๕) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖) : 
ถท. 

  
 ส านักงาน กสทช. เสนอเรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖) 
ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบในหลักการของ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปด าเนินการเพ่ิมเติม 
ส านักงาน กสทช. ได้น าร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ส านักงาน กสทช. ได้จัดท า
รายงานสรุปผลความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖) และได้จัดท ารายงานสรุปผลความคิดเห็นสาธารณะต่อร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 
๒๕๖๖) เสนอที่ประชุม กสทช. ดังนี้ ๑) รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖) และ  
๒) เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ก่อนส านักงาน กสทช. น าเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามในประกาศและน าไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือ
สังคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ มีมติให้น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณา ดังนี้ ๑) รับทราบ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ๒) เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖) และ ๓) มอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. ต่อไป  
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน

โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามผลการพิจารณาของ กสทช. และให้ส านักงาน กสทช. น าลงเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช.  

 ๒. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ และให้น าประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม ก่อนน าไปลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป   

     ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขให้ส านักงาน กสทช.  ยกร่างแก้ไขระยะเวลาของแผนเป็น ๓ ปีและ
น าข้อคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และประเด็นข้อสังเกตจาก กสทช. 
ไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงแผนการจัดฯ ฉบับที่ ๔ ต่อไป  ภายในระยะเวลา    
๓ เดือน    

  
ระเบียบวาระท่ี ๕   :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ :  ร่างแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ

สังคม ประจ าปี 2565 ฉบับที่ 2 ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2565) : ถท. 

   
 ส านักงาน กสทช. เสนอเรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจ าปี ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 
๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ มีข้อสังเกต/ข้อสั่งการให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ที่เหลือจ านวน ๑๓ โครงการ ตามกรอบหลักการ และน าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา 
ดังนี้ ๑) พิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ควรมีสัดส่วนงบประมาณท่ีเน้นบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
เป็นหลัก และการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเป็นส่วนเสริม ๒) ให้จัดท าข้อมูลที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการด าเนิน
โครงการ (Feasibility Study) แต่ละโครงการให้ครบถ้วนทุกประเด็น ได้แก่ ๑. Technical aspect ความเป็นไปได้
ทางเทคนิคว่าเป็นไปได้หรือไม่ ๒. Institutional organizational management aspect การบริหารจัดการมีความ
พร้อมหรือไม่ ๓. Social aspect ผลกระทบทางสังคม ๔. Financial aspect การเงิน ๕. Economic aspect บาง
โครงการมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน และ ๓) เรื่องความยั่งยืนของโครงการภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาโครงการแต่ละ
โครงการ โดยส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อสั่งการของที่ประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และมี
โครงการตามร่างแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจ าปี 
๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
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๒๕๖๕) ที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพ่ือสังคม จ านวน ๔ โครงการ กรอบวงเงิน ๒๗๐ ล้านบาท จึงขอเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพ่ือสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติให้น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณา ดังนี้  
๑) เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจ าปี 
๒๕๖๕ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
จ านวน ๑๙ โครงการ กรอบวงเงิน ๗,๘๗๓ ล้านบาท และ ๒) เห็นชอบโครงการจ านวน ๔ โครงการ ดังนี้  
๑) โครงการจัดให้มีบริการระบบส่งสัญญาณเสียงและภาพผ่านโครงข่ายเพ่ือประโยชน์ทางสังคม (Network 
Audio) ๒) โครงการระบบตรวจสอบข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขหมายประจ าที่เพ่ือความปลอดภัย 
(IDPN) ๓) โครงการระบบติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ๔) โครงการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
    
มติที่ประชุม  ๑. ไม่เห็นชอบโครงการตามร่างแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย

ทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจ าปี 2565 ฉบับที่ 2 ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) จ านวน 
๑๓ โครงการ กรอบวงเงิน ๖,๒๗๘ ล้านบาท ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ   

  ๒. เห็นชอบโครงการตามร่างแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจ าปี 2565 ฉบับที่ 2 ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) จ านวน ๔ 
โครงการ กรอบวงเงินรวม ๔๖๗ ล้านบาท ดังนี้  

        ๒.๑   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสารด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่าน
คลื่นความถี่สูง (SHF) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล จ านวน ๓๐๒ ล้านบาท  

   ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ฯ  กสทช. ศาสตราจารย์ 
ดร. พิรงรองฯ  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ และ กสทช. รองศาสตราจารย์ 
ดร. สมภพฯ) มีมติไม่เห็นชอบโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสาร
ด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล 

   ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสทช.  กสทช. ต่อพงศฯ์  และ กสทช. พลต ารวจเอก 
ดร. ณัฐธรฯ) มีมติเห็นชอบโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสารด้วย
อุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล 

     อนึ่ง เนื่องจาก กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ ขอให้ทบทวนการ
พิจารณา และกรรมการ กสทช. หลายท่านขอให้น าประเด็นการลงมติในวาระนี้
ขึ้นมาพิจารณาใหม่ ซึ่ง กสทช. ต่อพงศ์ฯ เสนอให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม ข้อ ๔๕ 
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ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยประธาน 
กสทช. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและที่ประชุมเห็นชอบตรงกันให้มีการพิจารณา
ใหม่อีกครั้ง  

     ทั้งนี้ ผลการพิจารณาใหม่อีกครั้งของโครงการนี้ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์
เห็นชอบโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสารด้วยอุปกรณ์ทวน
สัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการและแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล  

    หมายเหตุ  
   ๑. กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๑๘๕ ลงวันที่ 

๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้  

    กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ เห็นชอบโครงการ SHF เนื่องจากเป็น
การสนับสนุนการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า  
๑) การจัดให้บริการโทรคมนาคมนั้น จ าเป็นต้องเป็นประโยชน์ส าหรับ
ประชาชนด้วย ไม่ใช่ให้บริการเฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้น เพราะหาก
เป็นการให้บริการเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ควรจะใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานนั้นๆ แทน จึงจะเหมาะสมกว่า และ ๒) การคัดเลือกผู้ด าเนิน
โครงการควรเป็นผู้รับใบอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งโครงข่าย
โทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล 

  ๒. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๗๒ ลงวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 
 กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีข้อสังเกตว่า โครงการนี้เป็น
ระบบโครงข่ายสื่อสารด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความครอบคลุมของระบบสื่อสารของกรมการ
ปกครอง โดยสามารถสื่อสารจากส่วนกลางหรืออ าเภอ ไปยังหมู่บ้าน
เป้าหมายในพ้ืนที่ Zone C+ ได้ ซึ่งท าให้สามารถติดต่อสื่อสารทั้งในภาวะ
ปกติและเป็นโครงข่ายส ารองในภาวะฉุกเฉินได้ อย่างไรก็ตาม ต้องยืนยันให้ 
ชัดเจนว่า พื้นที่เป้าหมายจะต้องเป็นพื้นที่หมู่บ้านใน Zone C+ เท่านั้น  

   ๓. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๙๗ ลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็นไว้ใน
หมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

    เห็นชอบโครงการ แต่ให้ทบทวนพ้ืนที่เป้าหมายควรเป็นพ้ืนที่ที่ห่างไกล
จริงๆ ขอบเขตงานของโครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบให้บริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยทั่วถึง ตามข้อกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม    



๘ 
 

๒.2   โครงการระบบตรวจสอบข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขหมายประจ าที่
เพ่ือความปลอดภัย (IDPN) จ านวน ๔๐ ล้านบาท 

         ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบโครงการระบบตรวจสอบข้อมูลเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขหมายประจ าที่เพ่ือความปลอดภัย (IDPN) 

  หมายเหตุ  
 ๑. กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ฯ  มีข้อสังเกตขอให้ส านักงาน กสทช. ไป

ตรวจสอบประเด็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ กสทช. ในการด าเนินการ
เรื่องดังกล่าว 

  ๒. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๗๒ ลงวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

    กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีข้อสังเกตว่า โครงการนี้เป็น
โครงการที่ส านักงาน กสทช. จะเป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนกับผู้ประกอบกิจการเลขหมายโทรคมนาคม ในการตรวจสอบ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขหมายโทรศัพท์ประจ าที่ ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการตรวจสอบเลขหมาย
เฝ้าระวังหรือมิจฉาชีพและท าให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น 

 ๓. กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๑๘๕ ลงวันที่ 
๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้    
  กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ เห็นชอบโครงการ IDPN เนื่องจาก
เป็นการสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม 
เพราะเป็นโครงการเพ่ือรวบรวมข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขหมาย
โทรศัพท์ประจ าที่ในลักษณะที่เป็นเบอร์ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกต
ว่า ควรพิจารณาถึงความยั่งยืนเมื่อโครงการสิ้นสุดลง และประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไม่ให้เกิดการด าเนินโครงการที่ซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น 

    ๔. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๙๗ ลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็นไว้
ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 
 เห็นชอบโครงการ ขอบเขตงานของโครงการนี้ เป็นการพัฒนา
ตรวจสอบข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขหมายประจ าที่เพ่ือความ
ปลอดภัย ซึ่งเป็นการให้บริการที่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกิจการ
โทรคมนาคม 



๙ 
 

๒.3    โครงการระบบติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน จ านวน ๓๐ ล้านบาท 

  ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบโครงการระบบติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

  หมายเหตุ 
   ๑. กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๑๘๕ ลงวันที่ 

๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

     กสทช. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรองฯ เห็นชอบโครงการระบบติดตาม
และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เนื่องจาก
เป็นการติดตามการให้บริการศูนย์ USO Net และห้อง USO Wrap เพ่ือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ผ่านมา และจะเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญหาก
ส านักงาน กสทช. ต้องการด าเนินโครงการจัดให้มีศูนย์ USO Net ต่อไปใน
อนาคต อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ส านักงาน กสทช. ควรออกแบบระบบ
ให้มีช่องทางการติดตามประเมินผลการใช้บริการ USO จากผู้ใช้บริการ
โดยตรง 

๒.  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๗๒ ลงวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

    กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีข้อสังเกตว่าโครงการนี้เป็น
โครงการติดตั้งระบบและชุดอุปกรณ์ระบบติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของศูนย์ USO Net/USO Wrap ซึ่งจะท าให้
ส านักงาน กสทช. มีเครื่องมือในการก ากับ การให้บริการ (Monitor) ภายใต้
โครงการ USO Net/USO Wrap ในพ้ืนที่ชายขอบ (Zone C+) และในพ้ืนที่ 
ห่างไกล (Zone C) อย่างไรก็ตาม ส านักงานต้องก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง
พ้ืนที่ที่จะไปติดตั้งใหม่ เช่น อาจใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Sampling) หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่จะท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง (พ้ืนที่ติดตั้ง) ที่ไม่
ล าเอียงและเป็นตัวแทนของศูนย์ USO Net/USO Wrap ในทุกลักษณะ ทั้งศูนย์
ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลและพ้ืนที่ชายขอบ 

   ๓. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๙๗ ลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็นไว้
ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

     เห็นชอบโครงการ ขอบเขตงานของโครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบ
ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดย



๑๐ 
 

เป็นการท าเพ่ิมจากเดิม ซึ่งเป็นการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะใน
กิจการโทรคมนาคม โดยอยู่ในระดับร้อยละ ๗ จากเกณฑ์ร้อยละ ๑๐     

๒.4   โครงการสนับสนุนการด าเนินการปรับปรุงท่อร้อยสายสื่อสารภายใต้แผนงานการ
น าสายสื่อสารใต้ดินตามเส้นทางปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ปี 2566 
จ านวน ๙๕ ล้านบาท 

  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช.  กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ  
กสทช. ต่อพงศ์ฯ และ กสทช. พลต ารวจเอก ดร. ณัฐธรฯ) มีมติเห็นชอบโครงการ
สนับสนุนการด าเนินการปรับปรุงท่อร้อยสายสื่อสารภายใต้แผนงานการน าสาย
สื่อสารใต้ดินตามเส้นทางปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๖ 

  ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ฯ  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร.  
ศุภัชฯ และ กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ) มีมติไม่เห็นชอบโครงการ
สนับสนุนการด าเนินการปรับปรุงท่อร้อยสายสื่อสารภายใต้แผนงานการน าสาย
สื่อสารใต้ดินตามเส้นทางปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๖ 

    หมายเหตุ   
  ๑. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๗๒ ลงวันที่ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

    กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีข้อสังเกตว่าโครงการนี้เป็น
โครงการที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ยังไม่สามารถยืนยันหรือตรวจสอบ 
(Verify) ได้ว่าต้นทุน/ค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไร ข้อมูลค่าเช่าที่บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) แจ้งจะลดลงเหลือ ๓,๕๗๕ บาท/กิโลเมตร/เดือนนั้น 
เป็นต้นทุนจริง หรือเป็นค่าเช่าที่ท าให้ยังได้รับก าไรเกินปกติอยู่ นอกจากนี้ การ
ลงนามใน MOU อาจไม่เพียงพอในการผูกมัดว่าจะมีการคิดค่าเช่าตามนั้นจริง 

   ๒. กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๑๘๕ ลงวันที่ 
๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

         กสทช. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรองฯ เห็นชอบโครงการสนับสนุนการ
ด าเนินการปรับปรุงท่อร้อยสายสื่อสารภายใต้แผนงานการน าสายสื่อสารใต้
ดินตามเส้นทางปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๖ เนื่องจาก
สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเพราะสาย
สื่อสารบนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรังอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และก่อให้เกิด
อันตรายต่อประชาชน  

  ๓. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๙๗ ลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็นไว้ใน
หมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 



๑๑ 
 

 ไม่เห็นชอบโครงการ  โครงการนี้โดยเนื้อหาสาระถือว่าเข้าข่ายการ
จัดให้มีบริการอ านวยความสะดวกในการใช้บริการโทรคมนาคมสาธารณะ 
แต่ข้อเสนอด้านงบประมาณไม่ได้สะท้อนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอย่าง
แท้จริง  
 ส าหรับข้อเสนอแนะ โครงการฯ ควรจัดท าข้อเสนอด้านงบประมาณ
ที่สะท้อนคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการจริง 

 ๓. ไม่เห็นชอบโครงการ จ านวน ๙ โครงการ ในร่างแผนปฏิบัติการฯ กรอบวงเงินรวม  
     ๕,๘๑๑ ล้านบาท ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๓.๑  โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุข 
จ านวน 3,508 ล้านบาท 

   ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ฯ  กสทช. ศาสตราจารย์ 
ดร. พิรงรองฯ  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ และ กสทช. รองศาสตราจารย์ 
ดร. สมภพฯ) มีมติไม่เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุข 

   ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสทช.  กสทช. ต่อพงศ์ฯ  และ กสทช.  
พลต ารวจเอก ดร. ณัฐธรฯ) มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคม
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุข 

   หมายเหตุ  
     ๑. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๗๒ ลงวันที่ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

        กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีข้อสังเกตว่า การศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งใน
ด้านการบริหารจัดการโครงการ การก าหนดพื้นที่ การล าดับความส าคัญ
ของพ้ืนที่ว่าพ้ืนที่ใดควรด าเนินการก่อนหรือด าเนินการหลัง ไม่มีการส ารวจความ
พร้อมของหน่วยบริการปฐมภูมิ ขาดการวิเคราะห์ความยั่งยืนของโครงการ 
นอกจากนี้ พบว่าค่าใช้จ่ายในการเช่า Private Cloud ประมาณ ๑,๔๒๒ ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๐.๕๓ ของงบประมาณทั้งหมด ทางส านักงาน 
กสทช. ไม่สามารถชี้แจงอย่างชัดเจนได้ว่าซ้ าซ้อนกับโครงการพัฒนาระบบคลาวด์ 
กลางด้านสาธารณสุขไทยที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวงเงิน ๑,๕๑๔ ล้านบาทให้
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการหรือไม่ รวมถึงค่าอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่มีสัดส่วนงบประมาณถึงร้อยละ ๑๔.๕๘ อาจไม่เข้าข่ายตาม
หลักเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย
ทั่วถึง ขณะเดียวกันมีงบส าหรับกิจกรรมที่ไม่มีความจ าเป็นและซ้ าซ้อน เช่น 
กิจกรรมละลายพฤติกรรม และสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ เป็นต้น นอกจากนี้



๑๒ 
 

ขาดการวิเคราะห์ความยั่งยืนของโครงการว่า หากมีการถ่ายโอน รพ.สต. จาก
กระทรวงสาธารณสุขไปยังกระทรวงมหาดไทย จะกระทบอย่างไรต่อโครงการ 
และเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าคลาวด์ 

๒.  กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็น
ไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

  กสทช. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรองฯ ไม่เห็นชอบโครงการพัฒนา
ระบบโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข เนื่องจาก 
๑) มีหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเพ่ือให้บริการประชาชนอยู่แล้ว ๒) เป็นโครงการที่ซ้ าซ้อน
กับนโยบายของรัฐ กล่าวคือ นโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G 
แห่งชาติ ได้จัดสรรเงินจ านวน ๔๕๐ ล้าน (ระยะเวลา ๓ ปี) ภายใต้โครงการ
ยกระดับแพทย์ทางไกลด้วยเทคโนโลยี 5G ซึ่งอาจมีความซ้ าซ้อนกับ
โครงการที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ๓) งบประมาณโครงการส่วนใหญ่อาจไม่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน เช่น งบจ านวน ๑,๔๒๒ ล้านบาท 
(ร้อยละ ๔๐) เป็นค่าเช่าบริการระบบ Private Cloud และงบจ านวน ๓๔๓ 
ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐) เป็นค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดความ
ดันโลหิตอัตโนมัติ เครื่องตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด เครื่องวัดประมาณ
ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจรชนิดพกพา อุปกรณ์
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผากชนิดไม่สัมผัสผู้ป่วย เครื่องชั่งน้ าหนัก
ดิจิทัล และเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดพกพา 
เป็นต้น ๔) เป็นการด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ ที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่อง
ความยั่งยืนของโครงการ และความต้องการของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ 
เนื่องจากเป็นบริการที่มีความซับซ้อน จึงมีข้อกังวลถึงการออกแบบระบบ
การให้บริการที่เหมาะสม  

    ๓. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๙๗ ลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็นไว้ใน
หมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

       โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบประยุกต์เพ่ือให้บริการสาธารณสุข 
ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเนื้อหาและ
สัดส่วนของระบบโทรคมนาคมพ้ืนฐานและอุปกรณ์สนับสนุนการเข้าถึง
บริการโทรคมนาคมของโครงการนี้  ตามความหมายของ “บริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง” ตามหลักสากลแล้ว พบว่า มีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ ๕ ของโครงการเท่านั้น  ส่วนที่เหลือเป็นการพัฒนาระบบประยุกต์ 
(แพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์) ส าหรับบริการสาธารณสุข สูงถึงร้อยละ 



๑๓ 
 

๙๓.๗๕ และการอบรมด้านระบบสาธารณสุขเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑.๒๕  ซึ่ง
ผมเคยอธิบายในหลักการเรื่องนี้ไว้แล้วในการประชุม กสทช. นัดพิเศษครั้งที่ 
๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖  

นอกจากนี้ ผมได้เคยให้ความเห็นไว้ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ 
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่า การพัฒนาระบบประยุกต์ (แพลตฟอร์ม
และซอฟต์แวร์) ส าหรับบริการสาธารณสุขนั้น โครงการฯ ควรขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เนื่องจากโครงการฯ ที่มีลักษณะการพัฒนาระบบประยุกต์มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ 
ยังมีกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญั ติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ๒๕๕๓ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขอยู่แล้ว   

โดยรวมแล้ว โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ แต่ไม่เข้า
หลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง ตามข้อกฎหมาย 
หลักการ และเหตุผลในข้างต้น ผมจึงไม่สามารถให้ความเห็นชอบโครงการนี้
ได ้  

๓.๒   โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางทันตกรรมทางไกลเพ่ือลดความ 
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการด้านโทรเวชกรรมและการรักษาทางทันตกรรม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระบบความเร็วสูง จ านวน ๑๕๐ ล้านบาท 

   ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ฯ  กสทช. ศาสตราจารย์ 
ดร. พิรงรองฯ  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ และ กสทช. รองศาสตราจารย์ 
ดร. สมภพฯ) มีมตไิม่เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางทันตกรรม
ทางไกลเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการด้านโทรเวชกรรมและการ
รักษาทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระบบความเร็วสูง  

   ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสทช.  กสทช. ต่อพงศฯ์  และ กสทช. พลต ารวจเอก 
ดร. ณัฐธรฯ) มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางทันตกรรม
ทางไกลเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการด้านโทรเวชกรรมและการรักษาทาง
ทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระบบความเร็วสูง 
หมายเหตุ   

  ๑. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๗๒ ลงวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

    กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีข้อสังเกตว่า การศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้ง



๑๔ 
 

ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การก าหนดพ้ืนที่ ขาดการส ารวจความ
พร้อมของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตและบุคลากรด้านทันตก
รรมในโครงการ ไม่มีการน าเสนอผลประเมินโครงการน าร่องที่ได้มีการ
ด าเนินการไปแล้ว ๒ จังหวัด นอกจากนี้ พบว่ามีค่า Hardware คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๗๗.๗๕ ของงบประมาณโครงการ ในจ านวนนี้เป็นค่าอุปกรณ์
ทันตกรรมประมาณ ๒๒.๔๔ - ๖๗.๓๖ ล้านบาท ซึ่งอาจไม่เข้าข่ายตาม
หลักเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย
ทั่วถึง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่อนข้างสูง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙ 
ของงบประมาณโครงการ  

๒. กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็น
ไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

  กสทช. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรองฯ ไม่เห็นชอบโครงการพัฒนา
ระบบการให้บริการทางทันตกรรมทางไกลเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการ
เข้าถึงบริการด้านโทรเวชกรรมและการรักษาทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลระบบความเร็วสูง เนื่องจาก ๑) ส านักงาน กสทช. เคยสนับสนุน
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางทันตกรรมทางไกล จ านวน ๒ จังหวัด
น าร่อง (จังหวัดน่านและสระบุรี) ผ่านเงินกองทุน กทปส. ไปแล้ว แต่ยังไม่
เห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๗ 
๒) หากโครงการน าร่องมีผลส าเร็จที่น่าพอใจ หน่วยงานรัฐอ่ืนควรน าไปเป็น
ต้นแบบเพ่ือด าเนินโครงการต่อไปโดยขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐ ๓) มี
หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือพัฒนาต้นแบบทันตกรรมการทางไกลให้กับ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นจึง
ควรให้หน่วยงานหลักรับผิดชอบภารกิจนี้จึงจะเหมาะสมกว่า และ ๔) งบประมาณ
โครงการมากกว่าร้อยละ ๗๐ เป็นค่าฮาร์ดแวร์ ซึ่งบางส่วนอาจไม่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน เช่น อุปกรณ์ตรวจรักษาทางไกล และ
อุปกรณ์ผลิตชิ้นงานฟันเทียม เป็นต้น 

๓. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๙๗ ลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็นไว้ใน
หมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 
 โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบประยุกต์เพ่ือให้บริการทางทันตกรรม
ทางไกลเป็นหลัก มิใช่เป็นระบบที่ให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน และเมื่อ
พิจารณาระบบโทรคมนาคมพ้ืนฐานและอุปกรณ์สนับสนุนการเข้าถึงบริการ
โทรคมนาคมของโครงการนี้ ตามความหมายของ “บริการโทรคมนาคม



๑๕ 
 

พ้ืนฐานโดยทั่วถึง” ตามหลักสากลแล้ว พบว่ามีเพียงร้อยละ ๕ ของโครงการ
เท่านั้น ซึ่งเหมือนโครงการแรก ส่วนที่เหลือเป็นระบบประยุกต์ทางทันตกรรม
และอุปกรณ์ทางทันตกรรม 

จากข้อกฎหมาย หลักการและเหตุผลที่ได้น าเรียนในโครงการแรก 
ผมจึงไม่สามารถให้ความเห็นชอบโครงการนี้ได้ 

ส าหรับข้อเสนอแนะ โครงการฯ ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือ กองทุนเพ่ือการ
พัฒนาระบบสาธารณสุข 

๓.๓  โครงการพัฒนาและยกระดับระบบโทรคมนาคมของการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือ 
บูรณาการกับโครงการส าคัญของระบบสาธารณสุข จ านวน ๒๙๑ ล้านบาท 

   ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ฯ  กสทช. ศาสตราจารย์ 
ดร. พิรงรองฯ  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ และ กสทช. รองศาสตราจารย์ 
ดร. สมภพฯ) มีมติไม่เห็นชอบโครงการพัฒนาและยกระดับระบบโทรคมนาคม
ของการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือบูรณาการกับโครงการส าคัญของระบบสาธารณสุข 

   ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสทช.  กสทช. ต่อพงศฯ์  และ กสทช. พลต ารวจเอก 
ดร. ณัฐธรฯ) มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาและยกระดับระบบโทรคมนาคมของ
การแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือบูรณาการกับโครงการส าคัญของระบบสาธารณสุข   

   หมายเหตุ   
  ๑. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๗๒ ลงวันที่ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

      กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีข้อสังเกตว่า โครงการนี้เป็น
การปรับปรุงโครงการน าร่องที่ด าเนินการไปแล้วของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน ๑๕ จังหวัด และจะด าเนินการเพ่ิมเติมอีก ๕ จังหวัด ดังนั้นโครงการ
นี้จึงเป็นภารกิจของหน่วยงานโดยตรง และควรใช้งบของหน่วยงานเอง
หรือไม่ นอกจากนี้ ไม่มีการน าเสนอผลประเมินโครงการน าร่องที่ได้มีการ
ด าเนินการไปแล้วประกอบการพิจารณา รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการด้านประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ขาดความถูกต้อง 

  ๒. กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็น
ไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

    กสทช. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรองฯ ไม่เห็นชอบโครงการพัฒนาและ
ยกระดับระบบโทรคมนาคมของการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือบูรณาการกับโครงการ
ส าคัญของระบบสาธารณสุข เนื่องจากมีหน่วยงานหลัก ได้แก่ สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอยู่แล้ว  



๑๖ 
 

   ๓. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๙๗ ลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็นไว้ใน
หมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

  โครงการนี้เหมือนกับโครงการที่หนึ่งและโครงการที่สอง ที่มีระบบ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานและอุปกรณ์สนับสนุนการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของ
โครงการฯ ตามความหมายของ “บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง” 
ตามหลักสากลแล้ว เพียงร้อยละ ๕ ของโครงการเท่านั้น  ส่วนที่เหลือเป็น
ระบบประยุกต์ทางด้านสาธารณสุข ส าหรับข้อเสนอแนะต่อโครงการนี้ ทาง
โครงการฯ ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม หรือ กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณสุข 

จากข้อกฎหมาย หลักการและเหตุผลที่ได้น าเรียนในโครงการแรก 
ผมจึงไม่สามารถให้ความเห็นชอบโครงการนี้ได้ 

ส าหรับข้อเสนอแนะ โครงการฯ ควรขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือกองทุน
เพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณสุข 

๓.๔    โครงการจัดให้มีบริการระบบส่งสัญญาณเสียงและภาพผ่านโครงข่ายเพ่ือประโยชน์
ทางสังคม (Network Audio) จ านวน ๕๐ ล้านบาท 

   ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ฯ  กสทช. ศาสตราจารย์ 
ดร. พิรงรองฯ  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ และ กสทช. รองศาสตราจารย์ 
ดร. สมภพฯ) มีมตไิม่เห็นชอบโครงการจัดให้มีบริการระบบส่งสัญญาณเสียงและ
ภาพผ่านโครงข่ายเพื่อประโยชน์ทางสังคม (Network Audio)  

   ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสทช.  กสทช. ต่อพงศฯ์  และ กสทช. พลต ารวจเอก 
ดร. ณัฐธรฯ) มีมติเห็นชอบโครงการจัดให้มีบริการระบบส่งสัญญาณเสียงและภาพ
ผ่านโครงข่ายเพ่ือประโยชน์ทางสังคม (Network Audio) 
หมายเหต ุ

  ๑. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๗๒ ลงวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

     กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีข้อสังเกตว่า วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการขาดความชัดเจน ไม่เห็นประโยชน์ที่เด่นชัดของ
โครงการ ขาดรายละเอียดเรื่องวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน เช่น มีระบบการ
กระจายข้อมูลข่าวสารอย่างไร ข้อมูลคุณภาพอากาศน ามาใช้ประโยชน์
อย่างไรต่อ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเกินขอบเขตของ
โครงการ เช่น มูลค่าการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศที่ลดลง ช่วยลด
อัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจ เพ่ิมคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ให้



๑๗ 
 

สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ทั้งที่โครงการนี้เป็นเพียงการรายงาน
สภาพปัญหามลพิษเท่านั้น 

๒. กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็น
ไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

  กสทช. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรองฯ ไม่เห็นชอบโครงการจัดให้มีบริการ
ระบบส่งสัญญาณเสียงและภาพผ่านโครงข่ายเพ่ือประโยชน์ทางสังคม 
(Network Audio) เนื่องจากเป็นบริการสื่อสารทางเดียวเหมือนหอกระจายข่าว 
เพ่ือสื่อสารให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและป้องกันข่าวปลอม รวมถึง
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ค่า PM 2.5) จึงไม่ใช่บริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานที่ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการโทรคมนาคม  

๓. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๙๗ ลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็นไว้ใน
หมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 
  โครงการนี้ เป็นการพัฒนาระบบประยุกต์ เ พ่ือให้บริการส่ง
สัญญาณเสียงและภาพผ่านโครงข่าย แต่เมื่อพิจารณาฟังก์ชันการบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานของโครงการนี้แล้ว พบว่ามีสัดส่วนน้อยมาก (ไม่ถึงร้อยละ ๑)  
ส่วนที่เหลือเป็นซอฟต์แวร์ระบบประยุกต์และอุปกรณ์เสียงและจอภาพ  

   จากข้อกฎหมาย หลักการและเหตุผลที่ได้น าเรียนในข้างต้น ผมจึง
ไม่สามารถให้ความเห็นชอบโครงการนี้ได้ 

   ส าหรับข้อเสนอแนะ โครงการฯ ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

๓.๕   โครงการพัฒนาและยกระดับระบบโทรคมนาคมเพ่ือบริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
อย่างทั่วถึงครบวงจรของศูนย์ด ารงธรรม จ านวน ๓๓๕ ล้านบาท 

   ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ฯ  กสทช. ศาสตราจารย์ 
ดร. พิรงรองฯ  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ และ กสทช. รองศาสตราจารย์ 
ดร. สมภพฯ) มีมตไิม่เห็นชอบโครงการพัฒนาและยกระดับระบบโทรคมนาคมเพ่ือ
บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างทั่วถึงครบวงจรของศูนย์ด ารงธรรม 

   ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสทช.  กสทช. ต่อพงศฯ์  และ กสทช. พลต ารวจเอก 
ดร. ณัฐธรฯ) มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาและยกระดับระบบโทรคมนาคมเพ่ือ 
บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างทั่วถึงครบวงจรของศูนย์ด ารงธรรม 
หมายเหตุ  

  ๑. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๗๒ ลงวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 



๑๘ 
 

  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีข้อสังเกตว่า ขอบเขตโครงการ
อาจไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการส าหรับ
การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีสามารถจัดสรร
งบประมาณได้โดยตรงอยู่แล้ว อีกทั้งปัจจุบันศูนย์ด ารงธรรมมีแอปพลิเคชัน
และเว็บไซต์ส าหรับรับเรื่องร้องเรียนอยู่แล้ว ซึ่งหากมีปัญหาเรื่องการใช้งาน 
ก็ควรปรับปรุงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้
มากกว่า ส าหรับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility 
Study) ในส่วนการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน พบว่าตัวแปร
และข้อมูลไม่สมเหตุสมผล เช่น ค่าเดินทางมาร้องเรียนอยู่ที่ 500 บาท/คน 
สูงกว่าโครงการอื่นซึ่งอยู่ที่ 126 บาท/คน 

๒. กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็น
ไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

  กสทช. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรองฯ ไม่เห็นชอบโครงการพัฒนาและ
ยกระดับระบบโทรคมนาคมเพ่ือบริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างทั่วถึง
ครบวงจรของศูนย์ด ารงธรรม เนื่องจากไม่ใช่การจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐาน เพราะเป็นโครงการเพ่ือรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ซึ่งส านักงาน กสทช. 
มีเบอร์โทรศัพท์ ๑๒๐๐ ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนด้านบริการโทรคมนาคม
อยู่แล้ว  

๓. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๙๗ ลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็นไว้ใน
หมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

      ขอบเขตงานของโครงการนี้เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์อย่างทั่วถึงครบวงจรของศูนย์ด ารงธรรม เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดของโครงการฯ แล้วพบว่าไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการให้บริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐาน โดยมีแต่ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ไอทีที่ใช้ส าหรับการ
พัฒนาแพลตฟอร์มบริการฯ เท่านั้น   
          จากข้อกฎหมาย หลักการและเหตุผลที่ได้น าเรียนในข้างต้น ผมจึง
ไม่สามารถให้ความเห็นชอบโครงการนี้ได้ 

 ส าหรับข้อเสนอแนะ โครงการฯ ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

๓.๖   โครงการหมู่บ้านภูมิพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมและดาวเทียมแบบ
เชื่อมโยงเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลส าหรับบริหารจัดการการเกษตรในพ้ืนที่ 
ชายขอบอย่างทั่วถึงและยั่งยืน จ านวน ๓๐๖ ล้านบาท  



๑๙ 
 

   ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ฯ  กสทช. ศาสตราจารย์ 
ดร. พิรงรองฯ  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ และ กสทช. รองศาสตราจารย์ 
ดร. สมภพฯ) มีมติไม่เห็นชอบโครงการหมู่บ้านภูมิพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี
โทรคมนาคมและดาวเทียมแบบเชื่อมโยงเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลส าหรับ
บริหารจัดการการเกษตรในพ้ืนที่ชายขอบอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

   ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสทช.  กสทช. ต่อพงศฯ์  และ กสทช. พลต ารวจเอก 
ดร. ณัฐธรฯ) มีมติ เห็นชอบโครงการหมู่บ้านภูมิ พัฒนาโดยใช้ เทคโนโลยี
โทรคมนาคมและดาวเทียมแบบเชื่อมโยงเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลส าหรับ
บริหารจัดการการเกษตรในพ้ืนที่ชายขอบอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

   หมายเหตุ   
  ๑. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๗๒ ลงวันที่ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีข้อสังเกตว่า โครงการอาจ
ซ้ าซ้อนกับโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานด้าน
การเกษตรอ่ืนๆ ไม่มีการอธิบายถึงเหตุผลในการเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินขาดความสมเหตุสมผล 

๒. กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็น
ไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้  

  กสทช. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรองฯ ไม่เห็นชอบโครงการหมู่บ้านภูมิ
พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมและดาวเทียมแบบเชื่อมโยงเพ่ือให้ประ
ชาชนเข้าถึงข้อมูลส าหรับบริหารจัดการการเกษตรในพ้ืนที่ชายขอบอย่าง
ทั่วถึงและยั่งยืน เนื่องจากไม่ใช่การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 
เพราะเป็นโครงการเพ่ือจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการใช้แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  

๓. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๙๗ ลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็นไว้ใน
หมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

       ขอบเขตงานของโครงการนี้ เป็นการพัฒนา Dashboard พัฒนา
แพลตฟอร์มกลาง จัดท าระบบเชื่อมต่อและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ 
ท าระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานหลักแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน 
ตลอดจนการวิเคราะห์แสดงผล และบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ขอบเขต
หมู่บ้านในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ข้อมูลเชิงเลข



๒๐ 
 

ขอบเขตหมู่บ้านและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีระบบพิกัดกริด UTM บนพ้ืนหลักฐาน 
WGS ๑๙๘๔ Zone ๔๗  โดย Attribute Table ในแต่ละข้อมูล มีรูปแบบ 
โครงสร้างและการจัดเก็บข้อมูลที่มีความจ าเป็น (Mandatory) ตามข้อก าหนด 
FGDS (ชั้นข้อมูลเส้นเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน) ระบบอุปกรณ์สถานีตรวจ
อากาศภาคพ้ืนดิน การน าข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมมาวิเคราะห์เพ่ือให้
สามารถตรวจดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัตถุตามช่วงเวลา จัดท ารายการ
ทะเบียนกลางมาตรฐานข้อมูลและพัฒนาระบบ Open Data ที่เป็น High Value 
Data Set 

  ซึ่งจากประสบการณ์ของผมที่เคยท างานเป็นอธิการสถาบันวิทยาการ
อวกาศและสารสนเทศ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
กล่าวได้ว่าเนื้อหาของโครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบประยุกต์ทั้งร้อยละ ๑๐๐ 
เพียงแต่ใช้การสื่อสารโทรคมนาคมปกติเป็นช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ และเป็นช่องทางในการให้บริการระบบประยุกต์เท่านั้น มิใช่
เป็นระบบบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง ตามข้อกฎหมายการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  

  จากข้อกฎหมาย หลักการและเหตุผลที่ได้น าเรียนในข้างต้น ผมจึงไม่
สามารถให้ความเห็นชอบโครงการนี้ได้ 

    ส าหรับข้อเสนอแนะ โครงการฯ ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ๓.๗   โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เพ่ือเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารและพ้ืนที่ห่างไกล จ านวน ๒๑ ล้านบาท 

   ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ฯ  กสทช. ศาสตราจารย์ 
ดร. พิรงรองฯ  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ และ กสทช. รองศาสตราจารย์ 
ดร. สมภพฯ) มีมติไม่เห็นชอบโครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์เพ่ือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพ้ืนที่ห่างไกล 

   ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสทช.  กสทช. ต่อพงศฯ์  และ กสทช. พลต ารวจเอก 
ดร. ณัฐธรฯ) มีมติเห็นชอบโครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์เพ่ือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพ้ืนที่ห่างไกล 

    หมายเหตุ     
  ๑. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๗๒ ลงวันที่ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีข้อสังเกตว่า วิธีการด าเนิน
โครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในส่วนการบริหารจัดการ
โครงการยังขาดความชัดเจน เช่น การสอนในโรงเรียนน าร่องในจังหวัด
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แม่ฮ่องสอน จ านวน 10 โรงเรียน ช่วงเวลา 18.00 – 20.30 น. จะจัดการ
อย่างไรให้นักเรียนสามารถมาเรียนได้ เนื่องจากเป็นช่วงดึก การที่โรงเรียนอยู่
ห่างไกลอาจท าให้นักเรียนไม่สะดวกในการอยู่เรียนเวลาดังกล่าวหรือมีข้อกังวล
เรื่องความปลอดภัย เนื้อหาการศึกษาทางไกลเป็นการกวดวิชา ทั้งการกวดวิชา
เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้า รร.จ่าอากาศ รร.นายสิบ ฯลฯ และกวด
วิชาเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งการกวดวิชาในลักษณะนี้จ าเป็นที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่มีความช านาญในการกวดวิชาลักษณะนี้ ซึ่งโครงการมีก าหนดผู้สอน
เป็นใครบ้าง มีการสอนในกี่วิชา วิชาละกี่ครั้ง เป็นต้น 

๒. กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็น
ไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

  กสทช. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรองฯ ไม่เห็นชอบโครงการเสริมสร้าง
โอกาสทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เพ่ือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
และพ้ืนที่ห่างไกล เนื่องจากไม่ใช่การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 
เพราะเป็นการสอนออนไลน์กวดวิชาเพ่ือเข้าโรงเรียนทหาร เพ่ือเข้าสาย
อุดมศึกษาหรือสอนวิชาศิลปะและวัฒนธรรม  

    ๓. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๙๗ ลงวันที่ ๑   
                 มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็นไว้ใน

หมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 
  ไม่เห็นชอบโครงการ ขอบเขตงานของโครงการนี้เป็นการพัฒนา

ระบบส าหรับการอบรมกวดวิชา เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโครงการฯ 
แล้วพบว่าไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน โดยมี
แต่ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ไอทีที่ใช้ส าหรับการพัฒนาระบบส าหรับการ
อบรมกวดวิชา เท่านั้น   

จากข้อกฎหมาย หลักการและเหตุผลที่ได้น าเรียนในข้างต้น ผมจึง
ไม่สามารถให้ความเห็นชอบโครงการนี้ได้ 

ส าหรับข้อเสนอแนะ โครงการฯ ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

๓.๘   โครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ๑๕๐ ล้านบาท 

   ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ฯ  กสทช. ศาสตราจารย์ 
ดร. พิรงรองฯ  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ และ กสทช. รองศาสตราจารย์ 
ดร. สมภพฯ) มีมตไิม่เห็นชอบโครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและด าเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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   ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสทช. กสทช. ต่อพงศฯ์ และ กสทช. พลต ารวจเอก 
ดร. ณัฐธรฯ) มีมติเห็นชอบโครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและด าเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

    ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป 

   หมายเหตุ  
  ๑. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๗๒ ลงวันที่ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีข้อสังเกตว่า โครงการนี้เป็น
สิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล แต่อาจไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ของการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง โดยเห็นว่าควรใช้งบประมาณจากส่วน
อ่ืนเพื่อด าเนินโครงการแทน เช่น ใช้งบประมาณของส านักงาน กสทช. 

๒. กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็นไว้
ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

  กสทช. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรองฯ ไม่เห็นชอบโครงการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากไม่ใช่การจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐาน เพราะเป็นการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ USO ทั่วประเทศ
เพ่ือให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ๓. กสทช. พลต ารวจเอก ดร. ณัฐธรฯ มีข้อสังเกตว่าโครงการนี้ เป็นการ
ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 

          ๔. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๙๗ ลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็นไว้
ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

ไม่เห็นชอบโครงการ โครงการนี้เป็นโครงการที่ส านักงาน กสทช. 
จะต้องด าเนินการตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่เนื้อหา
ของโครงการนี้ ไม่เข้าข่ายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง 

จากข้อกฎหมาย หลักการและเหตุผลที่ได้น าเรียนในข้างต้น ผมจึง
ไม่สามารถให้ความเห็นชอบโครงการนี้ได้ 

ส าหรับข้อเสนอแนะ โครงการฯ ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากส านักงาน กสทช.  
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๓.๙   โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 

   ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ฯ  กสทช. ศาสตราจารย์ 
ดร. พิรงรองฯ กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ และ กสทช. รองศาสตราจารย์ 
ดร. สมภพฯ) มีมติไม่เห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสทช. กสทช. ต่อพงศ์ฯ และ กสทช.  
พลต ารวจเอก ดร. ณัฐธรฯ) มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

  หมายเหต ุ  
๑. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๗๒ ลงวันที่ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติม
ความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

  กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัชฯ มีข้อสังเกตว่า โครงการนี้เป็น
โครงการที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์
ต่างๆ ที่อาจไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ของการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง เช่น กล้องวงจรปิดต่างๆ นอกจากนี้ 
พ้ืนที่ด าเนินโครงการเป็นพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหว การจะด าเนินการโครงการ
ในลักษณะนี้ควรต้องมีความระมัดระวัง และต้องให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วน
ร่วมเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งเพ่ิมเติม 

๒.  กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรองฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็น
ไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

  กสทช. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรองฯ ไม่เห็นชอบโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากโครงการบางส่วนอาจไม่ใช่การจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานเพราะเน้นติดตั้งระบบเสานิรภัย ระบบตรวจจับ
พฤติกรรมน่าสงสัยและตรวจจับใบหน้าและระบบรถไร้คนขับ ซึ่งน่าจะเป็น
ภารกิจของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหลัก   

๓. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๙๗ ลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมและให้เพ่ิมเติมความเห็นไว้
ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม ดังนี้ 

  ไม่เห็นชอบโครงการ โครงการนี้ ชื่อโครงการและเนื้อหาโครงการ
ไม่สอดคล้องกัน โดยเนื้อหาเป็นการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเชิง
พ้ืนที่แบบรวมศูนย์ ไม่ได้มีส่วนใดที่บ่งชี้ว่าประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้
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อย่างไร และเม่ือพิจารณาระบบโทรคมนาคมพ้ืนฐานและอุปกรณ์สนับสนุน
การเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของโครงการนี้ ตามความหมายของ “บริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง” ตามหลักสากลแล้วพบว่า มีเพียงประมาณ
ร้อยละ ๑๐ ของโครงการเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีรายการครุภัณฑ์จ านวนมาก
และซอฟต์แวร์ระบบประยุกต์ทั้งหมดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคม
พ้ืนฐาน อาทิ รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ส าหรับงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมไปถึงซอฟต์แวร์ระบบประยุกต์ด้านความมั่นคง ซึ่งไม่ได้เข้าข่าย
มาตรา ๑๗ (๕) ของกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

จากข้อกฎหมาย หลักการ และเหตุผลที่ได้น าเรียนในข้างต้น ผมจึงไม่
สามารถให้ความเห็นชอบโครงการนี้ได้     

อนึ่ง ให้ส านักงาน กสทช. บันทึกเหตุผลประกอบการพิจารณารายโครงการในวาระนี้ของ
กรรมการ กสทช. ทีไ่ดม้ีบนัทึกจัดส่งความเห็นไว้ในรายงานการประชุมต่อไป  

๔. เห็นชอบให้ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการด าเนินโครงการ ตามข้อ ๑. โดยเบิกจ่ายจาก
แหล่งเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) บัญชีที่ ๓ 

  ๕. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามข้อ 1. จ านวน ๔ โครงการ ได้แก่  ๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสาร
ด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการและ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล  ๒) โครงการระบบตรวจสอบข้อมูลเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขหมายประจ าที่เพ่ือความปลอดภัย (IDPN)  ๓) โครงการระบบ
ติดตามและวิ เคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  และ  
๔) โครงการสนับสนุนการด าเนินการปรับปรุงท่อร้อยสายสื่อสารภายใต้แผนงานการน า
สายสื่อสารใต้ดินตามเส้นทางปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ปี 2566 เสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 
55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ :    เรื่องอ่ืนๆ  
  -ไม่มี- 
 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๒๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๖ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.                                                 
                                                                                                  


